



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗ โดยรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ - วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ผลปรากฏว่า มีผู้สมัครเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง ๒ ราย ดังกล่าวแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ รายละเอียดดังนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๒. วิธีการประเมินบุคคล

๒.๑ ประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด (๑๐๐ คะแนน)

๒.๒ การสอบข้อเขียน ด้านความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (๕๐ คะแนน)

๒.๓ การสอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทัศนคติ แรงจูงใจ ภาวะผู้นำ การตัดสินใจ บุคลิกภาพท่วงท่าวาจา มนุษยสัมพันธ์ และการแก้ปัญหา (๕๐ คะแนน)

๓. กำหนด วัน เวลา สถานที่ดำเนินการประเมินบุคคล

วัน เดือน ปี	รายการ	คะแนน	สถานที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	ประเมินบุคคลตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด	๑๐๐	ห้องประชุมบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต ๑
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.	สอบข้อเขียน	๕๐	
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.	สอบสัมภาษณ์	๕๐	

๔. ระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ

ผู้เข้าสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐก่อนเข้าห้องสอบทุกครั้ง

๕. การประกาศผลการประเมินบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเมื่อได้รับอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ แล้ว ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ และทางเว็บไซต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ www.ccs1.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายทศพร ถือพุดซา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑

(แบบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗)

ที่	ตำแหน่งที่รับสมัคร/ระดับ	ตำแหน่งเลขที่	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด
๑	นักวิชาการเงินและบัญชี	อ ๘	- ไม่มีผู้สมัคร -
๒	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้อำนวยการกลุ่ม)	อ ๒๙	นางนฤมล สีนเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
๓	นักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม)	อ ๓๖	นางเสาวรส สร้อยทอง นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑

หมายเหตุ: ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินบุคคลฯ มารายงานตัวในวันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ภายในเวลา ๐๘.๔๕ - ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางน้ำเปรี้ยว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๑